



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบข่าย) ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๐ มูลค่าข่าว ๒๗๕,๐๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เก่งสมเป็นสาวรุ่นใหม่ วณิชรา บุญยะสิทธิ์พรณ อยากจะช่วยเหลือสังคม เพื่อมาอบรมเป็นครู และไปสอนเด็กๆตามรัฐต่างๆ สาวไทยที่ได้สร้างชื่อให้แผ่นดินเกิด ด้วยการเป็นคน ในสหรัฐฯ เป็นเวลา 2 ปี แต่ในปี 2011 โครงการนี้ถูกรื้อ โดยเปิดโปรแกรมให้กว้าง ไทยคนแรกที่มีร่วมโครงการ “teach for America” ขึ้น เพื่อรับอาสาสมัครที่ไม่ต้องมีสัญชาติอเมริกันเข้าร่วมได้ นี้นำ เลยลองมา โครงการอาสาสมัครเพื่อเป็นครูสอน เด็กที่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปี จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสร้างฝันเป็นครูในอนาคต

วณิชรา หรือ นี้นำ ลูกสาวคนโตของ พญ.สิรินันท์-ศส.นพ. เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เบนเข็มจากการเรียนปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีววิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา มาเรียนต่อปริญญาโท ทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพราะมีความตั้งใจอยากพัฒนาระบบการศึกษา หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตการเป็นครู จากโครงการ teach for America โครงการที่ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 20 ปี โดยเล่าว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่แสวงหากำไร และจะรับอาสาสมัครที่เป็นชาวอเมริกันที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษาที่

วณิชรา บุญยะสิทธิ์พรณ สาวไทยคนแรก อาสาสมัครเป็นครูสอนเด็กในสหรัฐ



สมัครร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ และให้เขียนรายงาน

การเป็นครูครั้งแรกในชีวิต นี้นำบอกว่า ได้มาสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.๓ ที่โรงเรียน Kipp Sharp Lower elementary ในรัฐเท็กซัส ซึ่งมีนักเรียนผิวสีที่ค่อนข้างยากจน ช่วงแรกจะมีเจ้าหน้าที่โครงการมาช่วยเป็นที่เสี่ยงคอยแนะนำบ้าง ซึ่งเราต้องมีวิธีการรับมือเด็กๆ ที่มีหลายรูปแบบ ทั้งก้าวร้าว บางคนขี้ขโมย เราต้องหาวิธีการแก้ไข ดึงจุดเด่นในตัวเขาออกมาให้เกิดเป็นความภูมิใจว่า เขากำลังและละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนี้นำและเด็กๆ รวมทั้งผู้ปกครองดีไปด้วย และได้เห็นผลลัพธ์ที่เราได้พยายามทำงานจากพัฒนาการของเด็กแล้วดีขึ้น โฉมมาก ทำให้ นี้นำ ประทับใจมาก จนตั้งใจ และเบนเข็มมาเรียนต่อด้านการศึกษา เลยและอยากกลับมาตั้งโรงเรียนบ้าง “ที่แรกอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเดิม เขาก็อยากให้ นี้นำ เรียนต่อทางด้านวิศวกรรมแต่ นี้นำรู้สึก ว่าตัวเองมีความสุขกับการทำงานเป็นครู ซึ่งไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน นี้นำ ใจเย็นขึ้น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น มีความหวัง ทำให้ นี้นำ ตัดสินใจเรียนด้านการศึกษา และอยากเป็นครูและมีโรงเรียนของตัวเองในอนาคต ซึ่งที่บ้านก็ไม่ว่าอะไร เพราะคุณพ่อคุณแม่จะสนับสนุนลูกๆ ให้ทำในสิ่งที่มีความสุขในชีวิตค่ะ”พลอยชื่นใจไปกับความคิดของสาวรุ่นใหม่คนนี้จริงๆ.

